

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ร่างคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณาร่างคำสั่ง กสม. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีมติ ดังนี้

๑. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก้ไขร่างคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามความเห็นของที่ประชุม และเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๒. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมาย สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสำนักบริหารกลางร่วมกันปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความเห็นของที่ประชุมโดยหารือกับ กสม. และเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๓. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลางจัดทำร่างหลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประจำ กสม. เป็นประธานคณะทำงาน และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลางเสนอคำสั่งดังกล่าวให้ประธาน กสม. พิจารณาลงนาม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. สรุปผลการประชุมหารือร่วมกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายสุรัชย์ ภูประเสริฐ) เกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุม กสม. มีมติ ดังนี้

๑. รับทราบสรุปผลการหารือร่วมกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายสุรัชย์ ภูประเสริฐ) เกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. เห็นชอบให้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ แยกเป็น ๒ ร่าง คือ ๑) ร่างฉบับเสนอเพิ่มบทบัญญัติมาตรา ๓๔/๑ ที่กำหนดให้ กสม. มีอำนาจในการไต่ถามและ ๒) ร่างฉบับเสนอยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๒๖ (๔) โดยจัดทำหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเพียงฉบับเดียว อ้างถึงการดำเนินการที่ กสม.

ได้เคยเสนอร่างกฎหมายทั้งสองเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงาน กสม. นำร่างกฎหมายทั้งสองเรื่องกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

๓. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ขอรื้อแนวทางดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง กสม. สุชาติ พร้อมด้วยนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ กสม. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กสม. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภูเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านกลไกการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือสามารถเข้าถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างรวดเร็ว โดยรูปแบบของดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันนโยบายสาธารณะจะเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยศูนย์ศึกษา มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการที่จะดำเนินการได้อย่างอิสระ และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ส่วนสถานภาพของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาฯ ให้เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาฯ แห่งนั้น ๆ

ในการนี้ ที่ประชุม กสม. ได้หารือรูปแบบของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เห็นควรให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ แห่งอื่น ให้เป็นไปตามรูปแบบของศูนย์ศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทยอยปรับรูปแบบตามความพร้อมของศูนย์ศึกษาฯ แต่ละแห่ง และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป